

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

để tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp để xuất phương án sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn sau khi có văn bản hướng dẫn của trung ương. Ban Chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh xây dựng báo cáo, trong đó báo cáo cụ thể tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, số doanh nghiệp hoàn thành đầu tư, số doanh nghiệp đang đầu tư, tỷ lệ đầu tư, sản lượng cấp nước thực tế, nguồn vốn đóng góp của người dân đối với từng dự án..., trên cơ sở đó tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh; tham mưu với tỉnh giải pháp tháo gỡ cho những doanh nghiệp thực sự bế tắc, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp quá khó

khăn đần đến phải đóng cửa. Giao Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra toàn diện chương trình nước sạch nông thôn; UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình kiểm tra định kỳ và đột xuất việc triển khai thực hiện các dự án. Các ngành liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng) phải có trách nhiệm trong thẩm định, đánh giá các dự án nước sạch, bảo đảm chất chế, đúng quy trình. Chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền về chương trình nước sạch nông thôn; giao UBND các huyện, thành phố chủ trì tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, người dân có sự tham gia của các sở, ngành và Hội Nước sạch tỉnh, trên cơ sở đó khai thác, sử dụng kịp thời những bức xúc trong quá trình sử dụng nước sạch ở địa phương.

Theo báo cáo đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ dự án xây dựng nhà máy xử lý triệt để rác thải sinh hoạt (không chôn lấp) của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt, mặc dù triển khai thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt cho 16 xã, thị

trấn thuộc huyện Quỳnh Phụ từ tháng 7/2016 nhưng đến nay Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt mới chỉ được hưởng cơ chế hỗ trợ đầu tư cho phạm vi 10 xã, thị trấn và kinh phí xử lý rác trong năm 2016. Chính vì thế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thực hiện cơ chế hỗ trợ đối với 6 xã được phép mở rộng phạm vi xử lý và chi phí xử lý rác theo đơn giá được tỉnh quy định. Đối với dự án hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, đến ngày 30/11, toàn bộ hạng mục của dự án đạt 98% khối lượng theo dự toán thiết kế được duyệt, dự kiến ngày 15/12/2018 sẽ vận hành chạy thử. Căn cứ tình hình thực tế, sau khi dự án đưa vào khai thác, sử dụng, UBND huyện Hưng Hà đề xuất hai phương án quản lý, điều hành, đó là đầu tư hoặc giao Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện tiếp quản và vận hành. Về việc di dời trụ sở Trung tâm Khuyến nông tỉnh, ngay sau khi có công văn của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh lên

phương án theo đúng thời gian quy định; dự kiến đến ngày 7/12 hoàn thành việc chuyển toàn bộ cán bộ, nhân viên đến làm việc tại trụ sở mới và đến ngày 12/12 hoàn thành việc tháo dỡ máy móc, thiết bị để di chuyển. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất cho phép được đầu tư 1 xe container lạnh cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh để bảo quản khoai tây giống đồng thời thực hiện kiểm đếm và có phương án đền bù đối với toàn bộ các cây trồng lâu năm của Trung tâm.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất không mở rộng phạm vi thực hiện dự án; thực hiện hỗ trợ xây dựng và mua sắm thiết bị cho 16 xã, thị trấn của dự án theo cơ chế của tỉnh đã ban hành (mức hỗ trợ 500 triệu đồng/xã, thị trấn) và hỗ trợ chi phí xử lý rác là 214.291 đồng/tấn (đã bao gồm VAT). Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Quỳnh Phụ thống nhất với Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt trong việc xây dựng quy trình chi trả xác định lượng rác vào; Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt thực hiện đúng theo dự án đã đề xuất, tất cả các khâu xử lý trong nhà máy phải được

thực hiện đúng quy trình, tuyệt đối không để xảy ra ô nhiễm môi trường. Đối với dự án hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với chủ trương cho phép được vận hành thử để đánh giá chất lượng hoạt động, thời gian vận hành thử là 6 tháng, sẽ thực hiện tháo gỡ niêm phong 3 doanh nghiệp thực hiện đầu tư vận hành thử nghiệm; giao UBND huyện Hưng Hà quản lý nhà máy trong quá trình vận hành thử. Kết thúc thời gian vận hành thử sẽ tổ chức đấu thầu để xã hội hóa công tác vận hành, quản lý. Đối với Trung tâm Khuyến nông tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất để bàn giao cho Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp (Sở Tài nguyên và Môi trường) quản lý; đồng thời, nhất trí với đề xuất hỗ trợ Trung tâm Khuyến nông tỉnh đầu tư 1 xe container lạnh, thực hiện bàn giao khu vườn khí canh sau khi thu hoạch khoai tây và thực hiện kiểm đếm các loại cây trồng sau khi có quy hoạch và quyết định thu hồi đất.

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Đến hết tháng 11/2018, toàn huyện có 32/47 xã được tỉnh công nhận hoàn thành 19 tiêu chí (đạt 68%). Trong 15 xã còn lại có 8 xã phần đầu về đích năm 2018, 7 xã phần đầu về đích năm 2019. So sánh với bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, theo nay Thái Thụy đã đạt 4/9 nhóm tiêu chí gồm điện, tổ chức sản xuất, an ninh trật tự, tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình NTM; 5 nhóm tiêu chí chưa đạt gồm quy hoạch, giao thông, thủy lợi, văn hóa - y tế - giáo dục, môi trường.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Thái Thụy đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh chỉ đạo đoàn thẩm định cho lại hoàn thiện công trình hoặc kéo dài thời gian thẩm định sang quý I/2019 đối với 8 xã đăng ký về đích năm 2018 do có một số tiêu mục công trình của một số xã chậm tiến độ so với kế hoạch. Do thời gian thực hiện các bước quy trình, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất kéo dài, trong thời gian các xã đang thực hiện các bước để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đề nghị UBND

tỉnh cho phép các xã được giải trình nguồn vốn từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng công trình để bảo đảm kế hoạch đề ra. Đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí nguồn vốn hỗ trợ cho huyện và cho phép huyện được khởi công xây dựng các công trình khi chưa xử lý dứt điểm được nội dung xây dựng cơ bản để bảo đảm kế hoạch huyện về đích NTM...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó

Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài của huyện Thái Thụy nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, huyện Thái Thụy tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM, trong đó cần tập trung nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM. Các địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong xây dựng NTM để phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân.

Đối với những xã chưa về đích NTM, đồng chí Phó Bí thư

thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tập trung rà soát các nhiệm vụ, hạng mục, tiêu chí cần thực hiện trong thời gian tới; không chạy theo thành tích, tùy theo khả năng, nguồn lực của địa phương để làm, bảo đảm về đích NTM theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình triển khai phải phân công rõ nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đôn đốc để bảo đảm tiến độ thực hiện, đạt kết quả tốt nhất. Tiếp tục quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo, tập trung phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống nhân dân...

Không “phá đớp” ở Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể vào chung kết AFF Cup 2018

Đội tuyển Việt Nam chưa hề thắng ở sân Mỹ Đình, từ giai đoạn bán kết và chung kết các kỳ AFF Cup từ trước đến nay. Dù vậy, đội bóng của HLV Park Hang Seo thậm chí vẫn chưa cần phá cái đớp thiếu may mắn đây vẫn có thể vào chung kết AFF Cup 2018.

Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam từng 6 lần đá ở sân Mỹ Đình, tại các trận bán kết và chung kết các kỳ AFF Cup. Điều đáng chú ý là chúng ta chưa thắng lần nào tại đây.

Ngay cả ở kỳ giải mà đội tuyển Việt Nam vô địch hồi AFF Cup 2008, đội bóng của HLV Calisto khi đó chỉ thắng Singapore (1 - 0) và Thái Lan (2 - 1) ở sân đối phương, chứ khi đá trên sân nhà Mỹ Đình, chúng ta chỉ lần lượt hoà Singapore 0 - 0 ở bán kết lượt đi và hoà Thái Lan 1 - 1 trong trận chung kết lượt về.

Tuy nhiên, với kết quả của trận bán kết lượt đi vừa diễn ra ở Philippines, đội bóng của HLV Park Hang Seo thậm chí chưa cần “phá đớp” ở sân Mỹ Đình, vẫn có khả năng vượt qua vòng bán kết AFF Cup 2018, để vào chung kết.

Sau khi thắng Philippines 2 - 1 trên sân Panaad ở Bacolod (Philippines), đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa ở sân nhà Mỹ Đình trong trận lượt về là giành vé đi tiếp.

Thậm chí, trong trường hợp đội bóng của HLV Park Hang Seo thất bại ở trận lượt về, chúng ta vẫn có thể có vé đi tiếp, nếu như không để Philippines thắng với cách



biệt cao hơn cách biệt mà đội tuyển Việt Nam từng thắng họ tại Bacolod, đồng thời số bàn thắng mà Philippines ghi được trong trận lượt về không nhiều hơn số bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam từng chọc thủng lưới đối thủ trong trận lượt đi.

Cụ thể, nếu đội tuyển Việt Nam chỉ thua Philippines 0 - 1 ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào 19 giờ 30 ngày 6/12 tới đây, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn sẽ vào chung kết, nhờ luật bàn thắng trên sân đối phương (dù tỷ số chung cuộc sau 2 lượt trận là 2 - 2).



Thanh Đông, sinh năm 1996, trú tại huyện Vũ Thư. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra 11 vụ trộm cướp tài sản, trong đó 2 vụ cướp điện thoại tại huyện Vũ Thư và thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, còn lại là các vụ trộm cắp xe máy, trộm cắp nhà dân, trộm cắp tiền công đức, đồ thờ trên địa bàn ba tỉnh Thái

Bình, Hưng Yên, Hà Nam. Công an huyện Hưng Hà đã thu giữ 3 xe máy, 1 tivi, 1 chuông đồng và một số tang vật có liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

(theo dantri.com.vn)

Tết dương lịch, tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được nghỉ mấy ngày?

Lịch nghỉ tết dương lịch 2019
Công chức, viên chức nghỉ từ thứ hai, ngày 31/12/2018 đến hết thứ ba ngày 1/1/2019, đi làm bù vào thứ bảy ngày 5/1/2019. Như vậy, dịp tết dương lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 4 ngày, từ thứ bảy ngày 29/12/2018 đến hết thứ ba ngày 1/1/2019.

Lịch nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Công chức, viên chức nghỉ liền 9 ngày, từ thứ bảy ngày 2/2/2019 đến hết chủ nhật ngày 10/2/2019 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Tỉnh chỉ từ bảy và chủ nhật.

Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Đối với việc nghỉ các ngày lễ, tết khác trong năm sẽ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

(theo vietnamnet.vn)

LỊCH ÂM THÁNG 2 NĂM 2019						
THỨ HAI	THỨ BA	THỨ TƯ	THỨ NĂM	THỨ SÁU	THỨ BẢY	CHỦ NHẬT
				1 27/12 Kỷ Ty	2 28 Canh Ngọ	3 29 Tân Mùi
4 30 Nhâm Thân	5 1/1 Quý Dậu	6 2 Giáp Tuất	7 3 Ất Hợi	8 4 Bính Tý	9 5 Đinh Sửu	10 6 Mậu Dần
11 7 Kỷ Mão	12 8 Canh Thìn	13 9 Tân Tỵ	14 10 Nhâm Ngọ	15 11 Quý Mùi	16 12 Giáp Thân	17 13 Ất Dậu
18 14 Bính Tuất	19 15 Đinh Hợi	20 16 Mậu Tý	21 17 Kỷ Sửu	22 18 Canh Dần	23 19 Tân Mão	24 20 Nhâm Thìn
25 21 Quý Tỵ	26 22 Giáp Ngọ	27 23 Ất Mùi	28 24 Bính Thân			

MỜI VIẾT BÀI CHO BÁO THÁI BÌNH TẾT KỶ HỢI 2019

Nhân dịp tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Báo Thái Bình xuất bản ấn phẩm đặc biệt: Báo Thái Bình tết Kỷ Hợi 2019; đa dạng các nội dung hấp dẫn trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn).

Để ấn phẩm có nội dung đa dạng, phong phú, hấp dẫn, Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng kính mời bạn đọc và các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh tham gia viết tin, bài, truyện ngắn, thơ, tiểu phẩm, câu đối, gửi tranh, ảnh, video clip... cho Báo, nội dung tập trung phản ánh không khí phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, nước sạch nông thôn và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; gương người tốt, việc tốt, những nét đẹp văn hóa đặc sắc, môn thể thao truyền thống, những phong tục, tập quán liên quan đến tết cổ truyền của dân tộc, phong tục đón tết độc đáo của các nước trên thế giới... Mỗi bài viết nên kèm theo từ 3 - 5 ảnh có nội dung phù hợp với chủ đề phần ảnh.

Tin, bài, ảnh, video clip... cộng tác xin gửi về địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc qua email: toasoan@baothaibinh.com.vn. Hạn cuối nhận tin, bài, ảnh: Ngày 20 tháng 12 năm 2018.

BAN BIÊN TẬP BÁO THÁI BÌNH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI TỈNH THÁI BÌNH

1. Tên, địa chỉ đơn vị: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: (84-227) 3848298 - Fax: (84-227) 3836574

2. Ngành nghề kinh doanh chính:
Kiểm tra, giám sát định kỳ về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật cho các loại phương tiện giao thông cơ giới.

3. Vốn điều lệ: 8.687.860.000 đồng
Trong đó:
- Cổ phần nhà nước nắm giữ: 0 cổ phần
- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 28.500 cổ phần
- Cổ phần cam kết theo số năm làm việc cho người lao động: 64.000 cổ phần
- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 380.000 cổ phần
- Cổ phần bán đấu giá công khai: 396.286 cổ phần

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 396.286 cổ phần (tỷ lệ 45,61%)

5. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

8. Tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Địa chỉ: Tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

9. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình

10. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:
- Thời gian: từ ngày 1/12/2018 đến ngày 21/12/2018. (Sáng từ 8h30' đến 12h00'; chiều từ 13h30' - 17h00' các ngày làm việc)
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

11. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:
- Chậm nhất 9h45 ngày 28/12/2018 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình
- Chậm nhất 16h00 ngày 27/12/2018 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

12. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
- Thời gian: Vào hồi 10h00' ngày 28/12/2018
- Địa điểm: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thái Bình - Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

(Mọi thông tin về cuộc đấu giá được đăng tải trên website: apec.com.vn)